

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : แนวทางการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบผสมที่เกิดขึ้นในประเทศไทย กรณีศึกษา
เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๖๕

โดย : พันเอก พงศ์พิณชาญ สุขเสียงศรี

อาจารย์ที่ปรึกษาเอกสารวิจัย : พันเอก

(เตรียมพล บุณยมาลิก)

กรกฎาคม ๒๕๖๖

การวิจัยเรื่อง แนวทางการป้องกันและต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบผสม เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร และการสัมภาษณ์เชิงลึก มีวัตถุประสงค์ ๒ ประการ คือ เพื่อศึกษารูปแบบของภัยคุกคามรูปแบบผสมในบริบทของประเทศไทยห้วง ๑๕ ปีที่ผ่านมา (๒๕๕๐-๒๕๖๕) และวิเคราะห์โดยใช้งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทฤษฎีในเรื่องภัยคุกคามรูปแบบผสม และเพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบผสมในประเทศไทย ดำเนินการวิจัยโดยการรวบรวมจากเอกสารวิชาการ ด้านยุทธศาสตร์ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามรูปแบบผสม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญจากภาคเอกชน ข้าราชการในระดับผู้กำหนดนโยบายและนักการทหารที่มีประสบการณ์เรื่องภัยคุกคามรูปแบบผสม

ผู้วิจัยได้ทำการวิจัยโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน ๕ ท่าน และนำบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ จึงทำให้ทราบถึงรูปแบบของภัยคุกคามแบบผสมที่หลากหลายในประเทศไทย ซึ่งมีวิวัฒนาการตามเทคโนโลยี การพัฒนาให้ทันสมัยขึ้นทั้งในระบบเศรษฐกิจและสังคม สำหรับเป้าหมายที่จะถูกกระทำนั้น สามารถถูกกระทำได้ทุกรูปแบบโดยมีการประสานสอดคล้องของผู้กระทำ ซึ่งต้องการก่อให้เกิดความสับสนและไม่สามารถที่จะตอบโต้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ใช้กำลังขนาดใหญ่ในการรบปะทะ หากเพียงแต่ใช้เครื่องมือในการคุกคามอย่างประสานสอดคล้อง นำผลการดำเนินการมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางการป้องกันและต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบผสมนี้ ทำให้ทราบว่าประเทศไทย มีแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งมีกระบวนการด้านการแก้ไขปัญหาคความมั่นคงแบบองค์รวม แต่สำหรับภัยคุกคามรูปแบบผสมนี้ ยังไม่มีหน่วยงานใดที่เป็นผู้นำในการบูรณาการงานการป้องกันและเฝ้าระวัง ภัยคุกคามรูปแบบผสมนี้อย่างเป็นทางการ สำหรับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีองค์ความรู้ในการทำความเข้าใจภัยคุกคามรูปแบบผสมนี้ อย่างถ่องแท้

จากการวิจัยนี้ ทำให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงแนวทางการป้องกันและต่อต้านภัยคุกคามรูปแบบผสม ในเชิงนโยบาย ซึ่งรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับภัยคุกคามรูปแบบผสม และมีองค์กรรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามแบบผสมในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา โดยกำหนดให้ผู้ปฏิบัติเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้เฉพาะทางในการเตรียมการรับมือภัยคุกคามรูปแบบผสม ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการเฝ้าระวัง และการใช้กฎหมายที่เข้มข้นในชั้นปกติเพื่อป้องกันภัยคุกคามรูปแบบผสมไม่ให้เกิดขึ้นประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ